



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# คนกักต.ป่วยอีก ๒

**ก่อนหน้าอีก 4 ราย!  
บึงสามพัน-สอโงก  
หนีอวกาศเข้าฤดูฝน**  
ยังชะล่าใจไม่ได้ไทยพบผู้ติดเชื้อ  
โควิด-19 รายใหม่อีก 3 คน โดย 2 ราย  
ติดมาจากเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน  
กักต.หลังตรวจรอบแรก ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ลก กกด.

★ ต่อจากหน้า 1

ไม่พบ มาเจอเพราะตรวจซ้ำ ส่งผลต้องปิดสำนักงานเฉพาะส่วนยาวถึงสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ยอดตายยังคงมีเพิ่ม ศธ.เตือนไทยเข้าหน้าฝน อากาศชื้นอาจมีผลต่อเชื้อไวรัสระบบหายใจ... (text continues)

ผ่านมากกว่าสี่เดือนที่ไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 จนพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศทะลุ 3 พันคน... (text continues)

★ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สัมผัสผู้ป่วย

ทั้งนี้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ติดสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์ในไทยว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย... (text continues)

★ ศูนย์ราชการติดเชื้ออีก

เมื่อถามว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ที่ติดเชื้อจากส่วนราชการในกทม.เป็นส่วนราชการใด นพ.ทวีศิลป์ตอบว่าเป็นหน่วยงานราชการเดิมที่เคยมีผู้ติดเชื้อที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ... (text continues)

★ ห่วงอัตราเสียชีวิตเพิ่ม 2

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 4,801,875 ราย เสียชีวิต 316,671 ราย ที่น่าสนใจคือที่อิตาลี นายกรัฐมนตรีของอิตาลีแถลงการณ์ระบุว่า การผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่ประชาชนต้องยอมรับหากระบาดระลอกใหม่รัฐบาลต้องปิดเมืองอีกครั้ง... (text continues)

★ กกด.เช็กข่าวติดเชื่อเพิ่ม 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมกรณีนี้ที่ ศบค.แถลงตัวศพพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ว่า ในจำนวนนี้ 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน กกต.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย โดย 2 รายล่าสุดที่พบนั้น มาจากสำนักงาน กกต.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่ กกต.ในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าซ้ำอีกรอบในวันที่ 14 พ.ค. ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.และผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานมากขึ้น ก็มีคำสั่งให้ปิดสำนักงาน กกต.และ ศคส. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะเปิดทำการเมื่อใดทางสำนักงานขอว่าจะพบเจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เมื่อใกล้ถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้

★ พยาบาลโหมงานจนเตียง

ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนางรัชนิกร ดิเรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตลิ่งชัน จ.ภูเก็ต โหมทำงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตกต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ... (text continues)

★ ดันอากาศชื้นมีผลกับเชื้อไวรัส

ด้าน นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยว่า กรณีที่กรม 8 อดุณยมหาวิทยาลัยการแพทย์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน 9 อย่างเป็นทางการ ซึ่งไม่มีองค์ความรู้ที่แน่ชัดเกี่ยวกับ 10 กับการเป็นโรคอุบัติใหม่ แต่การ 11 ระบาดขึ้นในช่วงฤดูฝนของโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ใน 12 กลุ่มไวรัสเดียวกับซาร์ส เมอร์ส ก็พบว่าปัจจัยสำคัญ 13 ที่มีผลคือ ความร้อนกับความชื้น โดยอุณหภูมิมีความชื้น 14 อุณหภูมิลดลง เชื้อไวรัสจึงอยู่ได้นาน แต่ในการ 15 วิจัยในช่วงฤดูฝน แพทย์ต้องหมั่นสังเกตเพราะ 16 หากป่วยโควิด-19 และใช้หน้ากากผ้าก็ช่วยป้องกัน 17 มาก ด้วยอากาศที่ชื้น แต่ใช้หน้ากากผ้าการดำเนินของ 18 โรคช้ากว่า และไม่ใช้หน้ากากจะปลอดภัยสบาย แต่ใน 19 ผู้ป่วยโควิด-19 การดำเนินของโรคเร็ว และเสี่ยง 20 ปลอดภัยได้ง่าย ทั้งนี้ ในการตรวจยืนยันโรค 21 โควิด-19 หากพบว่าผลเป็นลบก็ต้องตรวจสายพันธุ์ 22 ของใช้หน้ากากผ้าด้วยเพื่อการรักษาที่แม่นยำเพื่อ 23 รับยามีผล

★ ยันห้ามเชียงใหม่ติดโควิด

ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 1 ทั้งประเทศที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ 2 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 3 เชียงใหม่ แถลงกรณีชาย อ.สันกำแพง ติดเชื้อราย 4 ที่ 41 โปสเตอร์นิกรระบุว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์ 5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ 7 แต่ผลการตรวจข้อมูลมาเป็นลบทำให้เกิดความ 8 สันนิษฐานว่า ชายคนดังกล่าวเดินทางกลับมาจาก จ. 9 ภูเก็ต วันที่ 2 พ.ค. เข้าสู่กระบวนการกักตัว กระทั่ง 10 วันที่ 18 พ.ค. เจ้าหน้าที่ รพ.สันกำแพง ตรวจพบเชื้อ 11 โควิด-19 แต่ไม่มีไข้มาด้วยเข้าสู่การรักษา พร้อม 12 ตรวจซ้ำ 3 ครั้ง วันที่ 16 พ.ค.ผลตรวจไม่พบเชื้อ 13 ทีมแพทย์ลงมติว่าผู้ป่วยอยู่ช่วงท้ายที่เชื้ออยู่ใน 14 ร่างกายเหมือนกับผู้ป่วยรายอื่นๆที่เข้ารับการรักษาย 15 จนใกล้หาย ขอยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพราะ 16 มีการตรวจหาเชื้อ 5 แล็บ และยืนยันว่าไม่มีความ 17 ผิดพลาดในการตรวจ ปัจจุบันได้อนุญาตให้ผู้ป่วย 18 รายนี้กลับบ้านแล้วแต่ให้สังเกตอาการ 14 วันตามเกณฑ์

★ ปิดตานิเปิดหมู่บ้าน 35 แห่ง

ที่ รพ.ปัตตานี นายไกรสร วิศิษฐ์วงศ์ ผวจ. 1 ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วม 2 ส่งตัวหญิงอายุ 50 ปีป่วยโรคโควิด-19 รายสุดท้าย 3 และเข้ารับการรักษาเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาที่มณฑล 4 ความดีใจของญาติพี่น้อง นายไกรสรเปิดเผยว่า ขอ 5 ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ปัตตานี ที่ได้ดูแล 6 รักษาคนไข้จนหาย รวมถึงดูแลการคัดกรองคนเข้า 7 ออกในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา 8 วันที่ครบ 27 วัน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รวมยอดผู้ 9 ป่วยสะสมคงอยู่ที่ 91 ราย รักษาหายกลับบ้านหมด 10 แล้ว มีผู้เสียชีวิต 1 ราย นอกจากนี้ ยังเปิดหมู่บ้าน



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

85 แห่งที่ถูกปิดในช่วงการแพร่ระบาด แต่ยังคงรักษาความปลอดภัยตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

★ บุตรร่วมส่ง 264 คนไทยกลับบ้าน

สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอังกฤษให้ได้กลับบ้านนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 17 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น นายพิชญ สุวรรณชญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไปอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย รวมจำนวน 264 คน โดยร่วมกับสายการบิน อีวแอร์ ที่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เที่ยวบินพิเศษ BR068 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮีทโธรว์ เวลา 21.25 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 พ.ค. เวลา 15.05 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยผู้ที่เดินทางมีทั้งคนทำงาน นักเรียน นักศึกษาและแม่บ้านเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วทั้งหมดจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่นำไปพักที่วัดดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

★ มั่นใจเที่ยวบินปลอดภัย

นายพิชญเปิดเผยว่าการเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้ ชาวไทยสามารถโดยสารเครื่องบินพิเศษดังกล่าวกลับได้ทั้งหมดตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยและผู้โดยสารทุกคนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เคร่งครัดของสายการบิน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง การฆ่าเชื้อสัมภาระ การทำความสะอาดมือด้วยสารฆ่าเชื้อ อีกทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคตลอดการเดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตมั่นใจว่า นักกานามัยที่ป้องกันเชื้อไวรัสที่ได้มอบไว้ให้กับชาวไทยก่อนออกเดินทางจะสามารถช่วยปกป้องทุกคนที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษนี้ให้สามารถเดินทางถึงประเทศไทยด้วยความสบายใจ และปลอดภัยเรื่องการเดินทางเชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางได้เป็นอย่างดี

★ ชาวบินเยี่ยมแฟนผู้ติดคิดหนัก

ส่วนคนไทยที่ได้กลับบ้านในครั้งนี้ น.ส.ณัฐพรรัตน์ พงษ์งาม เปิดเผยว่า เดินทางมาเยี่ยมคนรักชาวบริติชที่เมืองบริสตอล มีวีซ่านักท่องเที่ยวกำลังจะหมดอายุ จึงต้องเดินทางกลับประเทศไทยเดิมของเที่ยวบินวันที่ 30 มีนาคม 2563 แต่ไม่สามารถเดินทางได้และกำลังเตรียมเรื่องการเดินทางกับคนรักชาวบริติชเมื่อสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรในประเทศไทยเปิดและจะเดินทางกลับมาอังกฤษอีกเพื่อเยี่ยมคนรัก ภายหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลัลดาย

★ 2 นศ.ขอกลับไปตั้งหลักก่อน

ด้าน น.ส.กษิรา แก้วประดับ นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาตรีเปิดเผยว่าเพิ่งสอบเสร็จและมหาวิทยาลัยปิด จึงประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย และจะเดินทางกลับมามีกำหนดในปีที่ 2 ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการตรวจสุขภาพและการออกเอกสารเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ นายภาสกร เติ้งศรี นักศึกษาปริญญาเอก ปี 1 ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ม.บอร์มิงแฮม เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยปิดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และจะปิดอีก 3 เดือน จึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากทำจากทั่วโลกได้และครอบครัวมีความห่วงกังวลเรื่องสถานการณ์ในสหราชอาณาจักร ที่ผ่านมาได้รับความสะดวกอย่างมากจากการให้บริการ One-Stop-Service ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยรถไฟใต้ดินมาท่าอากาศยานฮีทโธรว์แล้วออกไปสนามบินได้เสียอีกที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นภาระให้กับนักเรียนคนทั้งใจว่าจะเดินทางกลับสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายนแต่คงต้องรอดูสถานการณ์ก่อน

★ มา 2 โฟลท์พบมีใช้รวม 12 ราย

ต่อมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเกาะอังกฤษจำนวน 264 คน ที่เดินทางจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 14.40 น. ซึ่งหลังจากการคัดกรองโรคพบมีใช้จำนวน 9 ราย เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนผู้โดยสารที่เหลือเจ้าหน้าที่พาเข้ากักตัวที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี โรงแรมเมอเวนพิก ถนนวิทย์ และโรงแรมลิ่ววิฑูรย์ 79 และเวลา 17.55 น. สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ976 นำกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังคงค้างในประเทศสิงคโปร์ อีกจำนวน 180 คน กลับเข้าประเทศ จำนวนนี้มีพระภิกษุ 1 รูป และจากการคัดกรองโรคพบมีใช้โดยสารมีใช้ 3 คน นำส่ง รพ. ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดเข้ากักตัวที่ จ.ชลบุรี สมุทรปราการและใน กทม.

★ ติดเชื้อทั่วโลกจองทะลุ 5 ล้านคน

ส่วนการระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ในประเทศอื่นๆทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ว่า ยอดผู้ติดเชื้อรวมใน 213 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลกอยู่ที่กว่า 4.82 ล้านคน ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 316,967 คน รักษาหายแล้ว 1.86 ล้านคน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกา 1,527,951 คน และ 90,980 คน ตามลำดับ ผู้ติดเชื้อมากอันดับ 2 ของโลกอยู่ที่รัสเซีย 290,878 คน ผู้เสียชีวิต 2,722 คน ผู้ติดเชื้อมาก

อันดับ 3 ของโลกอยู่ที่สเปน 277,719 คน ผู้เสียชีวิตรวม 27,650 คน

★ สหรัฐฯเปิดเกาะฟลอริดา คีย์ส

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า สหรัฐฯประกาศจะเปิดฟลอริดา คีย์ส กลุ่มหมู่เกาะเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทางใต้รัฐฟลอริดา หลังถูกปิดเกาะห้ามคนภายนอกเข้าไป ตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐฯมาตั้งแต่ วันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ แต่สถานประกอบการด้านที่พักต่างๆ จะเริ่มให้เปิดรับผู้เข้าพักได้เพียงร้อยละ 50 ของทั้งหมดที่มีพร้อมต้องยึดมาตรการเข้มงวดด้านสุขอนามัยและรักษาระยะห่างระหว่างการตรวจเข้มงวดที่สนามบินและรถบัสโดยสารในฟลอริดา คีย์ส

★ รมต.-ส.ส.ชิลิกักตัวอี

ส่วนที่ชิลี ที่มีผู้ติดเชื้อ 43,781 คน ผู้เสียชีวิต 450 คน พบมีรัฐมนตรี 2 คน หนึ่งในสองคือนายอิกนาซิโอ บรอยเนสสวม.คลังและ ส.ส.อีกอย่างน้อย 28 คน เริ่มกักตัวเอง เพราะติดโควิด-19 ขณะที่การหารือและประชุมสภาผู้แทนส่วนที่ปรึกษาที่เป็นการแพร่ระบาดของเชืงหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด นายเทศมนตรีเมืองซาน เปาโล เมืองใหญ่ที่สุดในบราซิล ได้ออกมาเตือนว่าระบบรักษาสุขภาพของเมืองใกล้ล่มแล้ว โรงพยาบาลรัฐที่มีอยู่ทั้งเมือง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้อีกแค่ 2 สัปดาห์ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมในบราซิลอยู่ที่ 241,080 คน ผู้เสียชีวิตรวม 16,122 คน

★ “อิตาลี-สเปน” ททยเปิดเมือง

ด้านภูมิภาคยุโรปปรากฏว่า อิตาลี ที่เคยเป็นศูนย์กลางการระบาดในยุโรป มีผู้ติดเชื้อรวม 225,435 คน ผู้เสียชีวิต 31,908 คน และสั่งปิดเมืองลือคควานี ควบคุมการระบาดมากกว่า 2 เดือน เริ่มให้ร้านค้า ร้านท่าแถมและร้านอาหารเปิดได้แล้ว รวมทั้งอนุญาตประกอบพิธีมิสซาแบบเปิดสาธารณะตามโบสถ์เช่นเดียวกับสำนักวาติกัน เปิดจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ต้อนรับคริสต์ศาสนิกชนและเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาบางส่วนบ้างแล้ว แต่ผู้คนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างทำความสะอาดมือและรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะที่สเปนก็ผ่อนคลายนโยบายคล้ายคลึงคลาวนรอบใหม่ อนุญาตร้านค้าและธุรกิจเล็กๆเปิดได้เช่นกัน

★ 2 ชาติเจอติดเชื้อเป็นกลุ่มอีก

ขณะที่เยอรมนีที่มีผู้ติดเชื้อรวม 176,651 คน ผู้เสียชีวิต 8,049 คน เริ่มผ่อนคลายนโยบายคล้ายคลึงคลาวนรอบใหม่ อนุญาตร้านค้าและธุรกิจเล็กๆเปิดได้เช่นกัน



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**คน กกต.**

**☆ ต่อจากหน้า 14**

โรงฆ่าสัตว์ โดยพบคนงานโรงฆ่าสัตว์เวสต์ไพลซ์ที่รัฐโอเวอร์ แชก โชนี ติดเชื้อรวดเดียว ๑2 คน เจ้าหน้าที่สั่งปิดโรงฆ่าสัตว์และกักตัวพนักงานทั้งหมด ขณะที่รัฐบาลเยอรมนีกำลังหามาตรการควบคุมและคาดว่าจะเพิ่มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่เข้มงวดขึ้น ส่วนฝรั่งเศส ที่มีผู้ติดเชื้อ 179,569 คน ผู้เสียชีวิต 28,108 คน และผ่อนคลายนโยบายกักตัวแบบเป็นขั้นตอน รวมทั้งเริ่มเปิดโรงเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดต้องสั่งปิดโรงเรียน 7 แห่ง ในเมืองรูแบซ์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ หลังตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 70 คน ขณะที่รัสเซีย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 8,926 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 290,678 คน เสียชีวิตเพิ่ม 91 ศพ ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 2,722 ศพ แต่เจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าการระบาดในรัสเซียเริ่มมีเสถียรภาพ หลังมีการผ่อนคลายนโยบายกักตัวทั่วประเทศไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

**★ กัมพูชาปลอดผู้ติดเชื้อ**

ด้านประเทศในกลุ่มอาเซียน กัมพูชาประกาศยังไม่ผ่อนคลายนโยบายการเข้มงวด ซึ่งรวมทั้งปิดโรงเรียน และยังคงเฝ้าระวังต่อไป แม้ปัจจุบัน กัมพูชาไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 และที่รักษาอยู่ รายเป็นหญิง วัย 36 ปี ก็ออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครได้แล้ว ทั้งนี้ กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อรวม 122 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต ด้านสิงคโปร์ ที่มีผู้ติดเชื้อ 28,343 คน ผู้เสียชีวิต 22 คน เร่งตรวจไวรัสกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ทั่วประเทศ โดยยังไม่มีการกำหนดเปิดเรียนใดๆ

**★ เงินลงขัน 6 หมื่นล้านสู้โควิด**

วันเดียวกันระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาชิชาอนามัยโลก (WHA) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทางออนไลน์จากนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งจีน ประกาศมอบเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 60,000 ล้านบาท) ภายในเวลา 2 ปี ให้องค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ต่อสู้พัฒนาวัคซีนป้องกันและยารักษาโควิด-19 อีกทั้งเปื่อยานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศต่างๆ โดยผู้นำจีนยังชี้แจงว่าจีนได้ส่งมอบข้อมูลทั้งหมดเรื่องโควิด-19 รวมทั้งรหัสพันธุกรรมของโควิด-19 ให้องค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆ แล้วในเวลาที่เหมาะสม ส่วนการทบทวนสอบสวนเรื่องการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครม.มีขึ้นหลังโลกสามารถควบคุมโควิด-19 ได้แล้ว

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

## 14วันไร้เชื้อดันเฟส3

ศบค.หวังคนสั่งห้าม  
3กิจการเริ่มการติดก  
ป่วย3-กวด.โควิดฟง

ศบค. สั่งจับตาตัวเลขผู้ป่วย  
“โควิด” 14 วันจากนี้ หลัง “ปลด  
ล็อก” เฟส 2 หากดีขึ้นเร่งเดินเครื่อง  
ผ่อนปรนเฟส 3

◆อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## เฟส 3 □ ต่อจากหน้า 1

ผู้นำเฟส 3 “แนวคิด-ทำหน้าที่” ซึ่งประเมินผล กลายสื่อกลาง 6 กลุ่มกิจการทำได้แค่ 3 มาตรการส่วน “ตลาดสด-แผงลอย-ร้านเสริมสวย” เริ่มการคัดกรองทะลุทะเยอ “ไทยชนะ” เช็กอินกว่า 2 ล้านคน ไทยมีป่วย “โควิด” เพิ่ม 3 ราย แฉ 2 เจ้าหน้าที่ยกคค.คิด เชื้อ ส่งผลกลุ่ม กคค.คิดเชื้อพุ่ง 6 คน ส่วนอีก รายเป็นคนภูเก็ต สธ.เดือน “ห้าง” อยาให้เห็น ปลดขยายช้อปเน้นอีก ย้ำ “สุรา” ทำเสียงคิด โควิด 3-7 เท่า เตรียมแผนผ่อนปรนเปิด “वाद ช่วงล่าง” ผัง “อนุทิน” แจง พยาบาล “รพ. กลาง” เส้นเลือดสมองแตก อาการดีขึ้น ขณะที่ “อรรถวิชช์” แจงจับรว.พาณิชย์-อดีตอธิบดี กรมการค้าภายใน ผิด น.157 ปมหน้ากากอนามัย

○ **ศบค.พบป่วยเพิ่ม 3 ราย**  
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ประเทศไทยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 3 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,031 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 56 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษาหาย และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วมีเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 2,857 รายและมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 118 ราย

○ **2คนติดเชื้อในส่วนราชการ**  
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย มี 2 ราย ที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่ทำงานอยู่ในส่วนราชการแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นี้ที่ทำงานในกรุงเทพฯ โดยป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว และเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. รักษาตัวอยู่ใน รพ.แห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. รักษาใน รพ.เดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 จากกรณีของผู้ป่วย 2 รายดังกล่าวทำให้กลุ่มนี้มีผู้ติดเชื้อในที่ทำงานเดียวกันรวมเป็น 6 ราย ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำลังเข้าไปติดตามและต้องตรวจผู้ใกล้ชิดเพิ่มเติม

○ **อีกรายเป็นชาว“ภูเก็ต”**  
ผู้ป่วยใหม่รายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาใน จ.ภูเก็ต อาชีพขายสินค้ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นี้ที่เดินทางจากภูเก็ตแล้วไปมีป่วยใน จ.ปราจีนบุรี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. และเข้ารับการรักษาใน รพ. แห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ มีวิเคราะห์ผู้ป่วยนอกพื้นที่ จ.ภูเก็ตซึ่งมีประวัติเดินทางไปหรือมาจาก จ.ภูเก็ตในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-17 พ.ค. พบว่าผู้ป่วยยืนยัน 14 รายแบ่งเป็นมีอาการป่วย 11 ราย ไม่มีอาการป่วย 3 ราย โดยพบจากการสอบสวนโรคและการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง มีประวัติเสี่ยงดังนี้ 1.ประกอบอาชีพในภูเก็ต 9 ราย 2.วัตถุประสงค์อื่น 5 ราย พบในเดือน มี.ค. 7 ราย เดือน เม.ย. 5 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางไปยังภาคตะวันออกและภาคอีสาน ส่วนในเดือน พ.ค. มี 2 ราย เป็นผู้เดินทางไปที่ จ.ปราจีนบุรีและเชียงใหม่

○ **กิจการทำได้แค่มาตรการ**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า กรมอนามัยสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ตามมาตรการหลัก 5 ข้อ และมาตรการเสริม ใน 6 กลุ่มกิจการเมื่อวันที่ 7-15 พ.ค.ที่ผ่านมา 2,375 แห่งทั่วประเทศ 6 กิจการหรือกิจกรรม ได้แก่ 1.ตลาด 2.ร้านอาหารแผงลอย 3.ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท 4.สวนสาธารณะ สนามกีฬา 5.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม และ 6.ร้านตัดขนสัตว์และรับฝากสัตว์ พบว่า 3 มาตรการหลักที่ทำได้คือ 1.การล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือ เจลแอลกอฮอล์เฉลี่ย 96.46-100 เปอร์เซ็นต์

2.ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 96.08 เปอร์เซ็นต์ 3.การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 94.87 เปอร์เซ็นต์ แต่ 3 มาตรการหลักที่ควรเน้นย้ำ คือ 1.การทำความสะอาดห้องน้ำ ทำได้แค่ 32.00 เปอร์เซ็นต์ 2.ที่ล้างมือจุดบริการแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง 3.70 เปอร์เซ็นต์ และ 3.การจัดกักจำนวนคนต่อพื้นที่ 39.19 เปอร์เซ็นต์

○ **ห้างตลาด-ร้านเสริมสวย**  
“กรณีตลาดทำได้ดีเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย แต่พบว่าคนยังมีความแออัดด้านซูเปอร์มาร์เก็ตต้องเพิ่มการทำมาสะอาดพื้นผิว ในสวนสาธารณะและสนามกีฬาต้องมีการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ม้านั่งและถังขยะ และต้องมีจุดล้างมือให้เพิ่มขึ้น ด้านร้านเสริมสวยต้องเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยและจัดการขยะรองรับขยะ ร้านตัดขนสัตว์ต้องเพิ่มการทำมาสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

○ **“ไทยชนะ”เช็กอิน2ล้านคน**  
สำหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com สรุปจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พ.ค.เวลา 20.00 น. พบว่ามีสะสม 44,386 คน โดยมีผู้ใช้งาน 2,002,897 คน จำนวนการเข้าใช้งาน (ครั้ง) เช็กอิน 2,658,754 ครั้ง เช็กเอาท์ 1,845,191 ประเมินร้าน 1,258,281 ครั้ง อีกทั้งพบว่าจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด มี 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น ขณะที่กิจการที่มีประชาชนลงทะเบียนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ร้านอาหารมากที่สุดตามด้วยห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ และการให้บริการ ทั้งนี้ยืนยัน ออฟฟิศ เซียสไลน์ ชื่อ “ไทยชนะ” เป็นออฟฟิศเซียด แคนแทนท์ ของจริง

### เฟสไลน์เปิดนวด-ทำหน้า

โฆษก สบค. กล่าวอีกว่า สำหรับการทำกิจการทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ในระบบตอนนี้ที่มีฐานข้อมูลในกรมควบคุมโรคซึ่งใช้ติดตามหาผู้ป่วยเท่านั้นและจัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวลใจเรื่องอื่น ทั้งนี้ต้นขอขอบคุณคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ และเชื่อว่าการผ่อนปรนระยะที่ 2 ผ่านมาได้เพียง 2 วัน ถ้าทำได้ถึงครบ 14 วัน ก็จะเข้าระยะที่ 3 ซึ่งมีกิจการจำนวนมากอยู่ และกิจการที่พวกเขาต้องการทำก็จะเกิดขึ้นได้ อาทิ การเสริมความงามที่ใบหน้า การนวด

### อย่าให้เห็นขาข้อปแนมอีก

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ. อนุพงศ์ สุริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า การผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการระยะที่ 2 ซึ่งมีการเปิดห้างสรรพสินค้า ปรากฏภาพคนเดินห้างฯ จำนวนมากมีความแออัดสูงมาก ภาพเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น วันแรกของห้างเปิดห้างฯ ยังพอรับได้แต่วันถัดไปจากนี้ทางผู้ประกอบการห้างฯ ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าห้าง การเว้นระยะห่าง ลดความแออัดเพราะในช่วงหลังที่พบผู้ติดเชื้อพบว่ามีอาการน้อย บางคนไม่มีอาการดังนั้นการเดินห้างฯ เบียดเสียดไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่ามีใครมีเชื้ออยู่แล้วหรือไม่

### เร่งลดเครียด-ฆ่าตัวตาย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสำรวจอุณหภูมิใจทุก 2 สัปดาห์ 4 ครั้งโดยครั้งที่ 4 พบว่าความเครียดเริ่มลดลงจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายปัจจุบัน 6.6 ต่อแสนประชากร หากไม่ทำอะไรจะพุ่งไปถึง 8.8 ต่อแสนประชากร ดังนั้นกรมฯ จะร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เข้าไปดูแลประชากร 4 กลุ่มคือ 1. เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ 2. บุคลากรสาธารณสุขที่อาจเกิดภาวะหมดไฟ ได้ง่ายขณะนี้เข้าไปดูแลได้ประมาณ 50% 3. ประชาชนทั่วไป และ 4. กลุ่มเปราะบางปัญหาสุขภาพจิตโดยแผนภายใน 3 เดือนจะมุ่งปัญหาความเครียด หมดไฟ ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย

เพิ่มภูมิคุ้มกันจิตใจ

### ชี้ดื่มสุราเสี่ยงติดโควิด

พญ.พันธุ์มา กิดดิรัตน์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดื่มสุราทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงการทำงานของเม็ดเลือดขาวเสียไป เสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น 3-7 เท่าและหากเป็นโรคปอดบวมจะมีโอกาสเสียชีวิต 80% ถ้าดื่มสุราส่วนผู้สูงอายุดื่มสุรามีโอกาสเป็นหัวใจป่วย 30% ถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มสุราลูกในท้องมีโอกาสติดเชื้อด้วย 2.9 เท่า ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ใด ๆ การดื่มสุราช่วยป้องกันฆ่าเชื้อไวรัสได้

### จ่อแผนเปิดนวดช่วงล่าง

ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุขกล่าวถึงกรณีหมอนวดร้องเรียนเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตเปิดกิจการนวดหลังต้องปิดกิจการชั่วคราวว่า เรื่องนี้อยู่ที่การพิจารณาของ สบค. ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดย สบส. อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์การเปิดให้บริการนวดตามหลักความปลอดภัย

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหารือกับสมาคมผู้ให้บริการนวดและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ สมาคมสภาไทยมีการทำหลักเกณฑ์การประเมินกันแล้วว่าถ้าผ่อนคลาย จะทำอย่างไรให้ปลอดภัย เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ซึ่งจะเป็นข้อเสนอมานี้มีการประเมินตนเองเบื้องต้นที่มีการคุยกันว่าเปิดให้ทำหัตถการตั้งแต่ช่วงต่ำกว่าระดับเอวลงไป อาทินวดฝ่าเท้า นวดตัวส่วนล่าง ประคบ การสครับผิว และการแช่ เป็นต้น

สมัครพว และการแช่ เป็นต้น

### เครือข่ายคนไทยเริ่มคัดกรอง

นายอนุทิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันที่ 17 พ.ค. เป็นวันแรกของการผ่อนปรนเปิดกิจการระยะที่ 2 คนเป็นห่วง อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ส่วนกรณีการเปิดห้างสรรพสินค้าย่านบางนา ที่มีคนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากจนทางห้างต้องประกาศปิด การที่ประกาศปิดเป็นจุดที่นักชมร้านที่ทำได้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดี ส่วนประชาชนเองถ้าเห็นว่ามีร้านไหนที่คนเยอะก็ไม่ควรเข้าไปโดยเฉพาะเมื่อเข้าคนเดินทางมาทำงาน ต้องผ่าน 3 จังหวัด คือสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และนนทบุรีเห็นรถกระบะบรรทุกคนงาน ลูกจ้างไม่ใส่หน้ากากเลย อาจจะทำให้เกิดการผู้ยกได้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันตรวจ ส่วนจะเจอคนคิดเชื้อหลงเหลืออยู่บ้าง เราก็ค้นหาไปและดูแลกันไปจนกว่าจะมีวัคซีนที่จะเข้าภาวะปกติ

### พยาบาลอาสาสู้ศึกตัวดี

นายอนุทิน กล่าวถึงนางรัชนิกร ภิรตัน ตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กลาง จ.ภูเก็ต โหมทำงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตกต้องส่งตัวมารักษาที่ รพ. ในกรุงเทพฯ ว่า ทราบเรื่องนี้แล้วขอชื่นชมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลอย่างเต็มที่ ขณะนี้นางรัชนิกร อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่รพ.ศิริราช ซึ่ง นางรัชนิกร เป็นคนไข้ของที่นี่อยู่แล้วสำหรับอาการล่าสุดเมื่อเช้า (18 พ.ค.) ได้รับรายงานว่ารู้สึกตัวดี ยังสื่อสารรู้เรื่อง ตอนนี้กำลังหาเวลาไปเยี่ยมแต่ถ้ายังไม่ได้ไปเร็ว ๆ นี้จะให้ รชม.สาธารณสุขพร้อมทีมที่ปรึกษาลงไปเยี่ยม

### อัฟเกรดแอฟสม.ออนไลน์

จากนั้น นายอนุทิน ได้แถลงข่าว “อสม. นักรบเสื้อเหลืองปึกคึกจิตต์ด้านภัยโควิด-19” โดยความร่วมมือกับบริษัทเอไอเอส ว่าที่เอไอเอสมอบแอฟพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ให้ อสม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลประชาชนในการต่อสู้โควิด-19 และเสริมทักษะ อสม. ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่าอนาคตจะพัฒนาเพิ่มการคัดกรองสุขภาพจิตด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนซิมอีโรที่มีอินเทอร์เน็ตฟรีความเร็ว 1 Mbps ความเร็ว 128 Kbps โทรฯ ได้ทุกเครือข่ายวันที่ละ 2 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมงนาน 1 ปี โดยจะจัดส่งซิมไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อกระจายสู่อสม. รอบแรกจะส่งไปประมาณ 50,000 ซิม นอกจาก

# เตลิดพิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

นี้ ยังมอบฟรีประกันภัยแก่ อสม. อายุ 16-85 ปี ที่ใช้เข็มของเอไอเอส ที่ออกไปทำงาน คู่มือครอง 30 วัน คู่มือครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท ชดเชยรายวัน วันละ 400 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ลงทะเบียนโดยกด \*268\* เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก# กดโทรออกเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันความคุ้มครองระยะเวลาประกันภัย 30 วัน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) จากบริษัทประกันภัยฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ

## ○ แฉงานท.กกด.ขคนติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ที่ สบค. แฉลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 รายนั้น มีรายงานว่าในจำนวนนี้ 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและวินิจคดีของสำนักงานกกด. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้า 4 ราย โดย 2 รายล่าสุด ที่พบมาจากกรณีที่ทางสำนักงานกกด. ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นซ้ำ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมขณะนี้สำนักงานกกด. พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดแล้ว 6 ราย อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัว ทาง รพ. ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อล่าสุดมาให้สำนักงานทราบว่ามีผลตรวจเชื้อเป็นลบแต่ก็ยังไม่สามารถเป็นระยะเวลา 14 วัน ขณะที่ทางสำนักงานกกด. ก็มีคำสั่งให้ปิดสำนักงานวินิจคดีและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค.

## ○ อัจฉริยะแจ้งจับมว.พาณิชย์

ที่ บก.ปคม. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.วิระพล อุปิต รอง สว. (สอบสวน) กก.1. บก.ปคม. ให้ดำเนินคดีกับ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และมว.พาณิชย์ รวมทั้ง นายวิชัย โภชนกิจ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน และพวก ฐานเป็นเจ้าของกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีเมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายจรินทร์ ระบุผ่านไลฟ์สดว่าโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยกำลังการผลิตเพียงพอแต่จากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. ได้ออกประกาศเรื่องการควบคุมส่งออกหน้ากากฯ และเจลล้างมือให้เป็นสินค้าควบคุมจึงหมายความว่าไม่มีสินค้าอยู่จริง ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามัยได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการส่งออกของบริษัทเอกชนแต่กลับอนุญาตให้บริษัทเอกชนส่งออกหน้ากากฯ โดยนำหลักฐานเป็นราชกิจจานุเบกษาแต่ละฉบับมาประกอบการแจ้งความเบื้องต้นตำรวจได้สอบสวนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาสั่งดำเนินการต่อไป

## ○ ตรวจพ้อค้าไม่สวมแมสก์

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา อึ้งอิน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกำลัง เข้าตรวจบรรดาค้าพ้อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองฯ รวมทั้งประชาชนที่มาซื้อของ หลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าตลาดแห่งนี้หละหลวมเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ตามคำสั่ง ผวจ.สุพรรณบุรี ที่ขอให้ผู้ที่จะออกนอกเขตสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

## ○ ลุยจับโมโตโครอสแหกกฎ

ที่ จ.ชลบุรี นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกรมวิฑูรย์ประลองแข่งรถ จยย.วิบาก ภายในสนามซ้อมโมโตโครอสพื้นที่กว่า 70 ไร่ หมู่บ้านปรางสะเค็ด หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา โดยมีรถโฟล์คเฟ้นักเจ็ทซิว จัดโปรโมชั่น จึงสั่งการให้ นายคงพล จิธิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ร่วมกับ พ.ต.อ.ปพนพัชร โปยา ผกก.สภ.บ่อวิน สนธิกำลังเข้าตรวจสอบก่อนจับกุม นายปิยะพงษ์ สงค์สุข อายุ 37 ปี เจ้าของสนาม ที่ภายในสนามมีรถจยย.วิบาก 10 คัน จอดอยู่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากเฟ้นักของสนามว่ามีรถจักรยานยนต์แข่งและมีพฤติกรรมการแข่งรถจริง เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมทั้งจับกุม นายจอร์ท มนต์อยู่ พระเนก อายุ 45 ปี คนจัดกิจกรรมและนายอรรถพล ทองหา อายุ 27 ปี คนถ่ายภาพ ดำเนินคดี. ผู้



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ตลาดสด-ร้านเสริมสวยมีปัญหา

## เริ่มการ์ดตก!

### ไม่สวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง

สธ.ห่วงคนแห่เข้าห้างแน่น  
กรมอนามัยมอนิเตอร์เข้ม  
ไม่ควรเก้ดข้-ผิตปกติสั่งปิด  
ป่วยใหม่อีก3ติดจากที่ทำงาน  
ศบค.ย้ำถ้าทำดีเฟส3เกิดแน่

ไทยพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ก่อนหน้านี้ มี 2 รายติดจากทำงานใน สถานที่ราชการ กทม. ทำยอดสะสม อยู่ที่ 3,031 ราย ผลสำรวจ สธ. 6 กิจการ-กิจกรรมผ่อนปรนเฟสแรก การ์ดเริ่มตก พบตลาดสด แออัด-ไม่เว้นระยะห่าง ร้านเสริมสวย ไม่สวมหน้ากากอนามัย ส่วนแหล่งลอย-  
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

สวนสาธารณะ สนามกีฬาต้องปรับปรุง ความสะอาด โหลด “ไทยชนะ” ทั่วประเทศ กว่า 2.7 ล้านคน ร้านอาหารลงทะเบียน อันดับ 1 กรมอนามัยยอดนิโคโรน้าแห้ง เข้ม หลังพบเปิดวันแรกปล่อยคนเข้าแห่ เข้า ย้ำขอให้ป็นบทเรียนที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทยประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย หายป่วยสะสม 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 56 ราย อยู่ระหว่างรักษา 118 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ที่รักษาในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,705 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 393 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 727 ราย หายป่วยแล้ว 2,857 ราย เพิ่ม 1 ราย

### เพิ่มรายติดจากผู้ป่วยยืนยัน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ โดย 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี และ

ชายไทย 55 ปี ติดเชื้อจากหน่วยงานราชการในกทม. ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งสถานที่ราชการดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย กรมควบคุมโรคกำลังติดตามผู้ที่ใกล้ชิด เพื่อให้เข้ารับการตรวจต่อไป ส่วนอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี เป็นพนักงานขายสินค้าที่ จ.ภูเก็ต มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานที่ภูเก็ต และเดินทางกลับไปจ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ จากข้อมูลของ จ.ภูเก็ต มีผู้ที่เดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต และตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 7 คน เมษายน 6 คน และพฤษภาคม 2 คน โดยการเดินทางข้ามจังหวัดประชาชนมีอิสระ แต่ต้องเข้าใจว่ามีความเสี่ยง หากมีอาการต้องรีบเข้าตรวจ

### ตลาด-ร้านเสริมสวยการ์ดหย่อน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผลเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกสำรวจ 6 กิจกรรม-กิจกรรมที่ได้รับ การผ่อนปรนระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคมจำนวน 2,375 กิจกรรม/กิจกรรมทั่วประเทศ พบว่า ในตลาดสด ประชาชนสวมหน้ากาก มีจุดล้างมือ ซึ่งทำได้ดี แต่ยังคงพัฒนาเรื่องความแออัด ระยะเวลารอในตลาดนานเกินไป ไม่เว้นระยะห่าง ส่วนร้านอาหารแผงลอย มีจุดล้างมือดี แต่ต้องปรับปรุงการทำความสะอาดพื้นผิว ขณะที่สวนสาธารณะ สนามกีฬา ประชาชนร่วมมือใส่หน้ากากเป็นอย่างดี มีการเว้นระยะห่าง แต่ยังคงปรับปรุงเรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์บ่อยๆ ส่วนร้านเสริมสวย มีการเว้นระยะบุคคล แต่ต้องพัฒนาเรื่องการสวมหน้ากากและภาชนะรองรับขยะ

### โหลดไทยชนะ2.6ล้าน-ร้านอาหารที่

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวไว้ว่า ความถี่หน้า การให้บริการเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม มีร้านค้าลงทะเบียน 44,386 แห่ง ผู้ใช้งาน 2,002,897 คน จำนวนเช็คอิน 2,658,754 ครั้ง เช็คเอาท์ 1,845,191 ครั้ง ประเมินร้าน 1,258,261 ครั้ง และขณะนี้ร้านค้า มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ประกอบการ ที่มาลงทะเบียนมากที่สุดคือ ร้านอาหาร รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ส่วนสถานที่ที่ ประชาชนใช้บริการมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร แต่ปัญหาที่พบคือ คนเช็คอินแล้วไม่เช็คเอาท์ทำให้มีปริมาณประชาชนในพื้นที่นั้นๆ มากกว่าความเป็นจริง ทำให้คนอื่น เข้าไม่ได้ ซึ่งประชาชนอาจจะลืมเช็คเอาท์

อีกสาเหตุหนึ่งพบว่าคิวอาร์โค้ดที่ใช้เช็คเอาท์ ติดไว้จำนวนน้อย จึงขอความร่วมมือให้ สถานประกอบการติดคิวอาร์โค้ดให้ทั่วถึง ยืนยันข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ที่กรมควบคุมโรค ไม่มีการนำข้อมูลไปทำอย่างอื่น

### ชี้ทำระยะ2ดีมีผ่อนปรนระยะแรก

โฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มี ภาพประชาชนจำนวนมากไปแออัดก่อนเข้า ห้างสรรพสินค้าในวันแรกที่เปิดให้บริการหลัง การผ่อนปรนนั้น มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เพิ่งผ่านไป 1 วัน เราต้องเรียนรู้ไปพัฒนา ด้วยกัน ส่วนตัวขอขอบคุณประชาชนและร้านค้า ที่ให้ความร่วมมือ ได้เห็นภาพการผ่อนคลาย ของประชาชน ทำให้เศรษฐกิจกลับมา หมุนเวียน แต่อย่างไรก็ตาม เราเพิ่งผ่อนปรน ระยะที่ 2 มาไม่กี่วัน จะให้เนียบให้ติดคงเป็น ไปไม่ได้ ต้องมีชุมชนไม่สะดวกสบายบ้าง เราเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาไปด้วยกัน พงษ์นี้ จะดีกว่าวันนี้ ถ้าทำกันได้อย่างระยะที่ 2 ที่ เสี่ยงปานกลาง ในระยะที่ 3 ที่เสี่ยงสูงจะเกิด ขึ้นได้ ย้ำว่าถ้าระยะที่ 2 ได้ดี ระยะการ ผ่อนปรนที่ 3 มีแน่นอน

### สร.ห่วง3รายใหม่ติดจากการทำงาน

ด้านพ.อ.อนุพงศ์ สุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (สร.) แถลงว่า สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 3 คน เป็นการ ติดเชื้อภายในประเทศ เกิดการติดเชื้อจาก การทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการติด เชื้อที่พบว่า ร้อยละ 50 เป็นการติดเชื้อใน ครอบครัว จึงเป็นสาเหตุต้องให้คำแนะนำว่า คนในครอบครัว ควรเว้นระยะห่างกัน และ แยกสำรับอาหาร ขณะที่ร้อยละ 26 ติดเชื้อ ในการทำงานใกล้ชิดกัน ทั้งทำงานหรือรับ ประทานร่วมกัน ดังนั้น ควรเว้นระยะห่าง ใส่ หน้ากากอนามัย เป็นเรื่องสำคัญมาก

### ชุมชนเข้มแข็งเป็นบทเรียนอย่าให้เกิดอีก

พ.อ.อนุพงศ์กล่าวต่อว่า การติดเชื้อ จากที่ทำงานหรือจากที่บ้าน เกี่ยวเนื่องกับการ อยู่ด้วยกัน ดังนั้น ใครออกมานอกบ้าน ( ถือว่าเสี่ยง และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ได้ เป็นวันผ่อนปรนมาตรการกิจกรรม-กิจการ มี การเปิดห้างสรรพสินค้าเป็นวันแรก ภาพที่

มันคง ตรงไป ตรงมา

# แหวนห้ำ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เห็นคนเดินห้างกันจำนวนมาก แออัดกันสูงมาก ภาพเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น วันแรกของการเปิดห้างยังพอรับได้ แต่วันถัดไปจากนี้ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่คัดกรอง ก่อนเข้าห้าง เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ประชาชนที่มาใช้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และประชาชนทั่วไปต้องหมั่นสังเกต หากต้องการเดินห้าง แต่เห็นว่ามีความแออัดแน่น ต้องไม่เข้าไป ไม่เช่นนั้นจะติดโรคได้

“ระยะหลัง การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในคนที่ผลตรวจยืนยันเป็นบวก แต่กลับพบว่า มีอาการน้อย บางคนไม่มีอาการ ที่น่าสังเกตคือ ผู้สัมผัสเกี่ยวข้องก็ไม่มีอาการแต่การตรวจเชื้อกลับพบเป็นบวกเช่นกัน ฉะนั้นการเดินห้างสรรพสินค้า ที่เบียดเสียดหนาแน่น ไม่มีทางรู้ว่าใครได้รับเชื้อโควิด-19 แต่จะสามารถแพร่เชื้อโรคได้ ทั้งนี้ไม่แสดงอาการ” นพ.อนุพงศ์กล่าว

### เข้าหน้าฝนวินิจฉัยโรครายก

และว่า ขณะนี้ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ยังไม่มีร่องน้ำที่แน่ชัด เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ แต่การรอดชีพในสิ่งแวดล้อมของเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ในกลุ่มไวรัสเดือยขาบ ชาร์ต เมอร์สเอง ก็พบว่า ปัจจัยสำคัญคือความร้อนกับความชื้น มีผล โดยฤดูฝน มีความชื้น อุณหภูมิลดลง เชื้อไวรัสจึงอยู่ได้นาน แต่ในการวินิจฉัยในช่วงฤดูฝน แพทย์ต้องหมั่นสังเกต เพราะหากโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่คล้ายคลึงกันมากด้วยอาการไข้สูง แต่ไข้หวัดใหญ่การดำเนินของโรคร้ายกว่า และไม่ใช่ทุกรายจะปวดอวัยวะ แต่ในผู้ป่วยโควิด-19 การดำเนินของโรคเร็วและเสี่ยงปวดอวัยวะ การตรวจยืนยันโควิด-19 หากพบว่าผลเป็นลบ ต้องตรวจสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ซ้ำด้วยเพื่อการรักษาที่แม่นยำ เพื่อรับยามาฟื้นฟู

### กรมอนามัยย้ำต้องจำกัดคน

ขณะที่พญ.พรพรรณ พิพิธการ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงภาพที่มีคนไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในลักษณะหนาแน่น ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมว่า เข้าใจว่าเป็นครั้งแรก หลังไม่ได้ไปห้างมานาน ขอเตือนประชาชนว่าก่อนไปซื้อของในห้าง จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นในรูปแบบเดิมอีกต่อไปคือ ต้องจกรายการที่ต้องการซื้อ และไม่ซื้อสินค้าด้วยนิ้วสวอยในห้างให้บ่อยที่สุด จากภาพที่ออกมาเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าชั้นใหญ่ ซึ่งมองว่าหลายคนไม่จำเป็นไปเดิน อย่างไรก็ตาม หวังว่าเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายเมื่อทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงที่ได้รับเชื้อได้

ส่วนผู้ประกอบการต้องใช้มาตรการหลักทั้งดูแลทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ส่วนมาตรการเว้นระยะห่างที่มีแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นตัวช่วยอยู่นั้น ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มองนิ่งใจ ขอขำว่าหากผู้ประกอบการปล่อยให้เกิดภาพคนแออัดเข้าไปในห้างสรรพสินค้า สส.ผู้เกี่ยวข้องมนตรีตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา หากพบผิดปกติ จะใช้มาตรการสั่งปิดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องได้

### ลงทะเบียน ‘ไทยชนะ’ กว่า 2.7 ล.

ส่วนนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยหลังติดตามสถานการณ์ใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” วันแรกที่เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนที่ <https://bit.ly/2zKjdkI> ว่าวันที่ 17 พฤษภาคม มีประชาชนร่วมมือเป็นอย่างดี มีปริมาณผู้ใช้งานทั่วประเทศแล้วกว่า 2 ล้านคน โดยข้อมูลล่าสุด วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 06.00 น. มียอดผู้ใช้บริการ 2,725,877 คน ที่มา check in และ check out ร้านค้าที่เข้าร่วม 46,744 ร้านค้าทั่วประเทศ ใน 1 นาที มีผู้ใช้งานเฉลี่ย 4,000 คน สำหรับแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” นี้เข้ามาเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน ก่อนกลับมาเปิดกิจการก็ต้องดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ตรวจคัดกรองรักษาระยะห่าง รักษาความสะอาด จะมีความปลอดภัยให้ประชาชนสวมหน้ากากก่อนเข้าใช้บริการ และรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นมีคนหนาแน่นเกินกำหนดหรือไม่ และสามารถประเมินการให้บริการ เท่ากับว่ามีส่วนช่วยดูแลสังคม

“แอปฯ “ไทยชนะ” ไม่ใช่คำตอบควบคุมโควิด-19 ทั้งหมด แต่เป็นตัวช่วยประเมินสถานการณ์ได้และรวดเร็วขึ้น ทุกคนก็ต้องช่วยดูแลสังคม ปรับวิถีชีวิตใหม่ สิ่งที่ดีที่สุดคือ ปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด” นายพุทธิพงษ์กล่าว

### จนท.กกต.ติดเชื้อมี 2

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานประจำสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่า จากกรณีศบค.แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 3 ราย ในจำนวนนั้นมีรายงานว่ามี 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 4 ราย โดย 2 รายล่าสุดที่พบมาจากทางสำนักงาน กกต. ประสานเจ้าหน้าที่ที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่ กกต.ในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 ราย ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าในรายชื่อ 4 นั้นตรวจรอบแรก หลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจเจ้าหน้าที่คนที่ 4 ไม่พบเชื้อ แต่ได้กักตัวที่บ้าน 14 วัน เมื่อใกล้ครบกำหนดเกิดมีอาการไอ จึงไปตรวจและพบติดเชื้อ ทำให้สำนักงานฯ กังวลว่าอาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการอยู่ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดสำนักงานวิจัย และคดีจุดที่พบเชื้อ เริ่มเปิดให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม

ดังนั้น เพื่อความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น จึงประสานสธ.มาตรวจคนใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันกลุ่มแรก 4 คน จนพบผู้ติดเชื้ออีก 2 รายดังกล่าว ซึ่งทั้งสองรายไม่ปรากฏอาการ สรุปแล้วจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 แล้วรวม 6 ราย และหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้สำนักงาน กกต.สั่งปิดสำนักงานวิจัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ให้เจ้าหน้าที่ทำงานบ้าน ส่วนจะเปิดทำการเมื่อใด จะประเมินอีกครั้งใกล้วันที่ 30 พฤษภาคม

### เรียนออนไลน์วันแรกชุลมุน

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทดลองการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกทั่วประเทศ โดยนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.ว่า ในวันแรกระบบการถ่ายทอดมีปัญหา เช่น ท้อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้น ม.3 ที่เรียนออนไลน์ตามตารางเรียน แต่ทั้งที่วิดีโอช่อง 48 สำหรับ ม.3 เป็นโฆษณาขายสินค้า ไม่ได้มีการถ่ายทอดวิชาที่เรียน รวมทั้งได้เข้าไปเรียนผ่านเว็บไซต์ทาง DLTV ทั้งทางโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊ก ก็สามารถเข้าได้ ที่ จ.นครราชสีมา เด็กหลายคนตื่นตัว เตรียมอุปกรณ์มาเวลาเริ่มเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอทีวี ส่วนใหญ่บ่นออกตรงกันว่า ตื่นตื่นที่ได้เรียนระบบใหม่ ขณะที่บางครอบครัวประสบปัญหาการเรียน เนื่องจากใช้ทีวีรุ่นเก่า สัญญาณหนวดกึ่ง ไม่สามารถดูได้ อย่างครอบครัวของนางสาวกัญ เจริญใจ อายุ 54 ปี หมู่ 4 บ้านโคกมะนาว ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง ที่มีหลานชาย 2 คน เรียนอยู่ชั้น ป.2 และชั้น ป.6 ต้องได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ต แคมป์ทีวี เป็นรุ่นเก่า ระบบเสาหนวดกึ่ง จึงเข้าดูไม่ได้

# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วหงษ์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## หลายครอบครัวอุปกรณ์ไม่พร้อม

เช่นเดียวกับครอบครัวนางพุดจามจ่อหอ อายุ ๕๐ ปี มีลูกและหลาน 4 คน แต่ละคนเรียนอยู่คนละระดับชั้น คือ ป.1 ป.4 ป.๖ และ ม.1 ต้องดูทีวีหลายเครื่อง แต่ที่บ้านมีทีวีเครื่องเดียว ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร อีกทั้งไม่มีอินเทอร์เน็ต จึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐหาแนวทางการเรียนการสอนในระบบที่เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนเท่าเทียมกัน หากจะให้ลงทุนซื้อทีวีและติดอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เงินจำนวนมาก ทำให้เดือดร้อน เพราะทางบ้านฐานะยากจน

ที่ จ.เลข น.ส.นิภาภรณ์ จันทร์ศิริ ผู้ปกครอง ด.ช.ธนภัทร จันทร์ศิริ นักเรียน ชั้น ป.๒ โรงเรียนเมืองเลข เผยว่า ที่บ้านเป็นคลองรับสัญญาณ ทรู เคมเบิล ตั้งแต่ 08.30-09.30 น.ยังไม่สามารถรับชม การเรียนการสอนของระดับชั้น ป.๒ ได้ เนื่องจากมีลูก 3 คน มีการเรียนการสอน 3 ระดับ มีคอมพิวเตอร์ ทีวี ก็ยังไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการเรียนการสอนของชั้น ป. ๒ ได้ แต่ที่ [www.โรงเรียนเมืองเลข](http://www.โรงเรียนเมืองเลข) เปิดให้เรียนได้ระดับชั้น ป. 4 ที่ถ่ายทอดสดมาเอง เนื่องจากครูในโรงเรียนบันทึกเทปและจัดการเรียนการสอนเองได้ วันนั้นวันแรกก็เป็นวันที่อุ่นมากพอสมควร

## นายกฯแจ้งเรียนออนไลน์แก้ช่วงโควิด

ในเรื่องนี้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ชี้แจงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ว่า เป็นการแก้ปัญหาช่วงรอเปิดเรียนเดือนกรกฎาคม เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นจะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ ส่วนปัญหาต่างๆ เช่น เข้าไม่ถึงระบบ ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ การดูแลของผู้ปกครอง และความรับผิดชอบของผู้เรียนที่ต้องมีวินัยติดตามการเรียนด้วยตนเองนั้น รัฐบาลนำมาพิจารณาแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ เบื้องต้นจะมุ่งไปที่ลดเวลาเรียนในห้องเรียน ความพร้อมผู้ปกครอง รวมทั้งลดภาระส่งเด็กไปโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานด้านการศึกษาเร่งชี้แจงทำความเข้าใจต่อข้อกังวลของประชาชนและผู้ปกครอง ต้องขอความร่วมมือช่วยกันผ่านช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ยุติลง

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ยื่น 'บิกตู' ปลดล็อก-ชี้ไม่เป็นธรรม 'वादไทย' ลั่นเฟส 3

'ไทยชนะ' วันเดียวพุ่ง 2ล.  
'อัศวิน' ปิงทำแอฟกทม.  
ตร. เน้นแก้หนีบหน้าห้าง  
ติดเชื้อใหม่ 3 ราย-ไร้ตาย  
'กกต.' แจงจนท.ป่วยอีก 2

'อัศวิน' ยันผู้ลงทะเบียน  
'ไทยชนะ' ใช้เพื่อควบคุม  
โรคเท่านั้น เล็งเปิดแอฟ  
เพิ่มความคล่องตัว 'ศบค.'  
พอใจร้านค้า-ประชาชนให้  
ความร่วมมือ คาดพร้อม  
'ผ่อนปรน' กิจกรรมเสี่ยงสูงใน  
เฟส 3 (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 1

### นวดไทย

#### ศบค.พบติดเชื้อ3ราย-ไร้ตาย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,031 ราย หายป่วยแล้ว 2,857 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวเหลือ 118 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 56 ราย ในจำนวนผู้ป่วยใหม่ 3 รายแรก เป็นหญิงไทยอายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่ทำงานใน กทม. เริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว ตรวจหาเชื้อพบในวันที่ 15 พฤษภาคม และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใน จ.นนทบุรี รายที่สอง อยู่ในกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยรายแรก เป็นชายไทยอายุ 55 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม และเข้ารับการรักษายาที่เดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก ทั้งหมดนี้อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน ตอนนี้อยู่รวมกันแล้ว 6 ราย กรมควบคุมโรคได้เข้าไปติดตามผู้คนที่ใกล้ชิด และขยายผลตรวจหาเพิ่ม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า รายที่สาม เป็นหญิงไทยอายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่ทำจาก จ.ปราจีนบุรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม ได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใน จ.ภูเก็ต

#### กกต.แจงไต่สวนเพิ่มเจออีก2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรม กกต.แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย พบในจำนวน 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานและวินิจฉัยคดีของสำนักงาน กกต. ทำงานในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อก่อนหน้านี้ 4 ราย โดย 2 รายล่าสุดที่พบ สืบเนื่องจาก กกต.ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้ในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นว่า เห็นว่าในรายที่ 4 นั้นพบว่ามีการตรวจพบแรกหลังมีติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจไม่พบเชื้อ และได้กักตัวที่บ้าน 14 วัน แต่เมื่อใกล้ครบเวลากักตัว มีอาการไอ จึงไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานอื่น จึงจัดตรวจเจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้า ทำให้พบติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมขณะนี้สำนักงาน กกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 6 ราย

#### ชี้พรก.ถูกเงิน-ล็อกคานช่วยได้

ด้าน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าการติดเชื้อเพิ่มนี้ ทำให้ต้องวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อให้เห็นภาพ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีคนเดินทางจาก จ.ภูเก็ต ในเดือนมีนาคม 7 ราย เดือนเมษายนออกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 5 ราย เดือนพฤษภาคม 2 ราย ไปที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.เชียงใหม่ ฉะนั้นจึงเรียนว่าผู้ป่วยที่พบทั้งหลายเกิดจากการเดินทางข้ามจังหวัด ไม่ได้โทษใครหรือเป็นประเด็นของจังหวัดใด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถิติเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา จะพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวทั่วประเทศน้อยมาก โดยในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่กระจายตัวจำนวนมากเริ่มลดลง ให้อะหลางถึงวันที่ 17 พฤษภาคม คือประมาณเดือนครึ่ง ถึงจะลดการติดเชื้อได้ จึงอย่าให้เกิดการติดเชื้อเลย เพราะต้องใช้สรรพกำลังและการลงทุนต่างๆ โชคดีที่มีมาตรการล็อกคานน่าจะจะทำให้เสียในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่บ้าง แต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเราน้อยกว่าประเทศอื่นๆ

#### อิตาลีผ่อนคลาย-แทกปรับหนัก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเด็นข่าวที่น่าสนใจของสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการณ์ผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสระลอกสอง อิตาลีเตรียมให้ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานเสริมความงาม และฟิตเนสเปิดทำงานในวันที่ 19 พฤษภาคม ส่วนสถานออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำเป็นลำดับถัดไป เป็นมาตรการคลายของไทย ททยผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แต่ยังคงระมัดระวังเหมือนกัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า อินเดียขยายเวลาล็อกดาวน์จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 90,000 ราย กระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้สั่งปิดโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะ ขณะที่ทางการกรุงโซลและเมืองอินชอนบังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ ส่วนเมืองแทกยูย็องบุกของเกาหลีใต้ไม่ใส่หน้ากาก คือปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท นี่เป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่ยังมีไทยออกมาทำกับ และกรุงโซลยังประกาศปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง ภายหลังการเกิดการระบาดระลอกที่สองในย่านฮอนแดอิมทาวน์ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อจากกรณีไปแล้วกว่า 168 ราย

#### เผย6กลุ่มทำได้ดี-แก้ไขเล็กน้อย

นพ.ทวีศิลป์แถลงสรุปผลการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรมอนามัยที่ลงพื้นที่ตรวจร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตามมาตรการหลัก 5 ข้อ และมาตรการเสริมรวมทั้งการตรวจควบคุมของแต่ละกระทรวงที่กำหนดรายละเอียดไว้ว่า ใน 6 กลุ่มกิจการ เมื่อวันที่ 7-15 พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน 2,375 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ตลาดปฏิบัติตามได้ดีเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย แต่ที่ต้องเพิ่มคือ ในพื้นที่ตลาดยังมีความแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ด้านซูเปอร์มาร์เก็ตเว้นระยะห่างดีและสวมหน้ากากอนามัย ต้องเพิ่มการทำความสะอาดพื้นผิว ขณะ

ที่สวนสาธารณะและสนามกีฬามีการสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างดี แต่ต้องทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ม้านั่ง ถังขยะให้สะอาดและมีจุดล้างมือให้เพิ่มขึ้น ด้านร้านเสริมสวย เว้นระยะห่างบุคคล และทำความสะอาดได้ดี แต่ย้ำเรื่องสวมหน้ากากอนามัยและจัดการขยะรองรับขยะ ส่วนร้านตัดขนสัตว์มีการล้างทำความสะอาด จำกัดจำนวนคนเข้ารับบริการ แต่ต้องเพิ่มการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น

#### ยอดเช็กอินไทยชนะทะลุ2ล.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ข้อมูล www.thaichance.com สรุปจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. มีจำนวนสะสม 44,386 ราย มีผู้เช็กอิน 2,002,897 ราย จำนวนการเข้าใช้งาน (ครั้ง) เช็กอิน 2,658,754 เช็กเอาท์ 1,845,191 ประเมินร้าน 1,258,261 พบว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด คือ กทม. ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารมากที่สุด รองลงมาคือห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมถึงการให้บริการ

“แอปพลิเคชันไทยชนะ เป็นออฟฟิเชียลแพลตฟอร์มของจริง ใช้เป็นช่องทางทำให้ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ทางระบบเห็นว่าช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1119 ช่องทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จึงจัดทำช่องทางออนไลน์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสื่อสารสองทาง”

#### อีกหลายกิจการรอดันเปิดเฟส3

“การที่เราได้เรียนรู้มาตรการระยะที่ 2 ผ่านไป 1 วัน ส่วนตัวต้องขอบคุณประชาชน ร้านค้าทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือ ทำให้เห็นภาพการผ่อนคลาย เห็นภาพประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนได้ดีขึ้น แม้พบว่ามีความซุกซน ไม่สะดวกไม่สบายไปบ้าง ตอนนี้เราเรียนรู้ร่วมกันและจะพัฒนาระบบและสังคมไปด้วยกัน พัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ภาระนี้ก็จะดีขึ้น ทำแบบไม่รีบร้อน เหมือนกับตัวเลขจากชาวมลายูเป็นแดง จากแดงมาเป็นเขียว เราจะทำให้พื้นที่ประเทศไทยทุกแห่งมีความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าเริ่มตรงนี้โดยกิจการทั้งหลายเข้าสู่ระบบ “ไทยชนะ” เชื่อมกันระบบจะช่วยป้องกันคุ้มครองชีวิตและครอบครัว ระบบนี้ฐานข้อมูลจะอยู่ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจตนาเพื่อติดตามคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น อย่ากังวลใจเรื่องอื่นๆ ระบบจะเก็บข้อมูลอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ การผ่อนคลายระยะที่ 2 ถ้าเราทำได้ ระยะที่ 3 มีกิจการร้านค้าหลายอย่างอยู่จำนวนมากแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อก็ตาม แต่ถ้าเราผ่านมาตรการระยะที่ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางไปได้ ระยะที่ 3 ก็เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่าง ร้านค้าที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถทำบริเวณไหนได้ ขนาดขอให้เราผ่านพ้นช่วงระยะที่ 2 ใน 13 วันข้างหน้าไม่ได้” โฆษก ศบค.กล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

**‘ขนาดแผนไทย’วอนปลดล็อก**

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายพิทักษ์ โขธา ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพพร้อมรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมด 500 กว่าราย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนกิจการขนาดแผนไทยหรือขนาดเพื่อสุขภาพ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มาตรการการผ่อนปรนของรัฐบาลในเรื่องของกิจการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีประเภทขนาดเพื่อสุขภาพ เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่ไม่ได้แตกต่างจากกิจการเสริมความงาม ส่วนเงินเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บาทถือว่าไม่พอในหลักของความเป็นจริง แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยไม่รับแนวทางไปพิจารณา ทั้งที่สถานเสริมความงามอื่นก็เปิดได้ อยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนปลดล็อกให้โดยเร็วด้วย ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก บางกิจการถึงกับล้มละลายไปแล้ว

**‘บักแดง’คลายล็อกหน่วยทหาร**

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทบ.) พ.อ.วินัย สุวารี โฆษกกองทัพบก(ทบ.) ให้สัมภาษณ์ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ กล่าวถึงการรัฐบาลมีคำสั่งผ่อนคลายนโยบายการระงับ 2 รวมถึงการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว ผบ.ทบ.ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดำรงวินัยทหารในการป้องกันโควิด-19 ทบ.จะปรับเวลาการกลับเข้าที่พักอาศัยของหน่วยทหารเป็นเวลา 23.00-04.00 น. ตามมาตรการของรัฐบาล สำหรับการสนับสนุนรัฐบาลและการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ให้หน่วยทหารของ ทบ.ดำรงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผบ.ทบ.ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยที่ตั้งใจและทุ่มเทดูแลประชาชนในที่ผ่านมา อาทิ การช่วยคัดกรองการผ่านเข้าประเทศตามท่าอากาศยานและชายแดน จุดตรวจตามมาตรการเคอร์ฟิว การดูแลพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 8 แห่ง และผู้ป็นสุข เป็นต้น

“ผบ.ทบ.ได้เน้นย้ำให้ดำรงการช่วยเหลือประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลกำลังพลและครอบครัว ไม่ให้มีการติดเชื่อและมีการดำรงชีวิตแบบนิวนอร์มอล อย่างเหมาะสม ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยทหารจะเริ่มให้อนุญาตลาพักตามความเหมาะสม” พ.อ.วินัยกล่าว

**‘อนุทิน’โยนกก.โรคฯชี้ขาด**

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรายชื่อประเทศในประกาศเขตโรคติดต่อร้ายแรง ว่า การปรับเปลี่ยน

อยู่ที่การเสนอโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่วนคนทำตามคำแนะนำจากตรงนั้น สามารถเพิ่มหรือลดรายชื่อประเทศก็ได้ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าประเทศใดมีความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาด

เมื่อถามว่า ถ้าการกลั่นกรองมาครบ 2 ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ร้อย มีโอกาสกลับไปอยู่ในรายชื่อดังกล่าวหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดตอนนี้ไม่ต้องกังวล ยังมีมาตรการห้ามการเดินทางเข้ามาของสายการบิน ต่อข้อถามว่า ประเทศไทยกำลังผ่อนคลายนโยบายบางส่วน เงื่อนไขรายชื่อประเทศเพื่อนบ้านนอกจากประกาศเขตโรคติดต่อร้ายแรงด้วยหรือไม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้าขาย นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อถึงจุดหนึ่ง คณะกรรมการวิชาการจะพิจารณาเอง เพราะสั่งการเขาไม่ได้ ซึ่งดูว่าถ้าไม่มีข้อเสียอะไร ก็จะปฏิบัติตาม แต่เราต้องระวังไม่ให้มีคนลักลอบเข้ามาไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ

**‘อัศวิน’เตรียมเปิดแอปพ์เพิ่ม**

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประชุมศูนย์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 43/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 กทม. เป็นประธานการประชุม นางศศิลาปวย ระเบียบแสงสุรีย์ ปลัด กทม. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ที่ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่กำหนดแผนการตรวจและนำอย่างเข้มข้น ครอบคลุมสถานประกอบการ และสถานที่ประกอบกิจการทุกประเภท อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้าร้านอาหาร สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยให้สถานประกอบการแต่ละแห่งติดตั้ง “คิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม ไทยชนะ” เป็นขั้นตอนการปฏิบัติสำคัญเพื่อผลด้านการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องของความปลอดภัยโรคเหมือนการไปใช้บริการของโรงพยาบาลที่ต้องแจ้งข้อมูลกับ

แพทย์ ส่วนข้อมูลการใช้บริการจากการสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ จะถูกเก็บไว้ที่กรมควบคุมโรคเพียงเดียว จะถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมโรคเท่านั้น เช่น เมื่อพบว่าสถานประกอบการแห่งใดพบผู้ป่วย กรมควบคุมโรคจะติดต่อตามตัวบุคคลที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้ป่วยอยู่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อไป

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า “ไทยชนะ” แบ่งใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการ/กิจกรรม ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 17 พ.ค.63) 2.ผู้ใช้บริการ นำโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก่อนเข้าใช้บริการ ระบบจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและสแกน QR Code ซ้ำอีกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ หรือลืมนำโทรศัพท์มา ใช้วิธีจับบันทึกรหัสคิวไปได ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันให้ใช้เพื่อความสะดวกใช้งานไม่ต้องสแกน QR Code

**ตร.จัดจราจรเพิ่มหลังห้างแตก**

ที่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ชน. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบ.จร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการจราจรทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังรัฐบาลมีมาตรการคลายล็อกกิจการและการทำกิจกรรมต่างๆ โดยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งกำชับให้จัดเตรียมกำลังพลด้านงานจราจรไว้รองรับประชาชนที่มาใช้บริการตามสถานที่ได้รับการผ่อนปรนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่มมากขึ้นในแต่ละจุดทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และทหารภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่มีปัญหา แต่มีห้างย่านบางนา พื้นที่ สก.บางแก้ว ค่อนข้างติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากประชาชนเข้ามาใช้บริการมากเกินคาดจนห้างต้องปิดในช่วงบ่าย จึงต้องเน้นการให้ความสำคัญด้านจราจรกับห้างมากขึ้น

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์กล่าวอีกว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าตอนนี้ ทราบว่าบริเวณถนนพระราม 2 ได้เลื่อนการก่อสร้างไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกัน ยังไม่ขยายเวลาผ่อนผันให้รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่เดินทางในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ก็จะกลับไปขับในเวลาเดิม ส่วนการตั้งด่านเคอร์ฟิวได้ปรับลดจุดตั้งด่านให้น้อยลง แต่เพิ่มชุดเคลื่อนที่เร็วมากขึ้น ยืนยันว่ายังมีประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวซึ่งมีกว่า 300 ราย และมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ

**กรมสุขภาพจิตเผยคนเครียดลดลง**

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ประเมินระดับความเครียดของประชาชนหรือการสำรวจอุณหภูมิใจ สำรวจทุกๆ 2 สัปดาห์ และ สำรวจมาแล้ว 4 ครั้ง ล่าสุดครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน- 3 พฤษภาคม พบว่า ส่วนที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข มีความเครียดมากที่สุดร้อยละ 5.6 มีความเครียดปานกลางร้อยละ 21.4 และมีความเครียดน้อยร้อยละ 73 ส่วนที่ 2 ประชาชน มีความเครียดมากที่สุดร้อยละ 2.9 มีความเครียดปานกลางร้อยละ 13.1 และมีความเครียดน้อยร้อยละ 84 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มมีความเครียดน้อยลงเนื่องจากมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆ

“การประเมินทั้ง 4 ครั้งพบว่า ช่วงแรกประชาชนมีความเครียดไม่มาก การสำรวจครั้งที่ 2 พบว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้น การสำรวจครั้งที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์มีความเครียดมากถึง 9.4% ส่วนประชาชนเครียดมาก 6.2% และมีความเครียดปานกลาง 26% จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเครียดอยู่ในระดับที่ 30% และต้องได้รับการดูแล” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากการติดเชื้อมีใหม่ การระบาดของโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ผลจากมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เกิดความกดดันในช่วงวิกฤตนำมาสู่ความเครียด จะต้องจัดการ หากจัดการความเครียดไม่ได้ จะเกิดเป็นความเจ็บป่วยทางกายรวมถึงทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และปัญหาทางพฤติกรรม เช่น การหย่าร้าง การใช้ความรุนแรง การใช้สารเสพติด การก่ออาชญากรรม เป็นต้น แต่หากจัดการกับความเครียดได้ก็จะเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจและการใช้ชีวิตวิถีใหม่

### ยอดติดเชื้อมีใหม่เพิ่มขึ้น 2 โลก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกว่า ยอดผู้เสียชีวิตในวันที่ 18 พฤษภาคม รวม 316,925 ราย สหรัฐมีผู้เสียชีวิตในหนึ่งวันเพิ่มขึ้นเพียง 855

ราย ถือว่าต่ำที่สุดในหลายสัปดาห์ ส่วนตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 90,978 ราย เร็วกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยคาดการณ์ไว้ว่าสหรัฐฯจะมีผู้เสียชีวิตแค่ 90,000 ราย ในต้นเดือนมิถุนายน ขณะที่ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตรองจากสหรัฐฯ ยังคงเป็นอังกฤษ 34,636 อิตาลี 31,908 ฝรั่งเศส 28,108 สเปน 27,650 และบราซิล 16,122 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 4,818,376 คน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 80,823 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สหรัฐมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,838 คน ทำให้อยู่รวมอยู่ที่ 1,527,644 ราย มากที่สุดในโลก รัสเซียมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ 290,678 คน หรือเพิ่มขึ้น 8,926 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แชนเจนที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 277,719 อังกฤษ 243,695 บราซิล 241,080 อิตาลี 225,435 ฝรั่งเศส 179,569 เยอรมนี 176,651 ตุรกี 149,435 และอิหร่าน 120,198 ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่ได้รับการรักษาหายดี 1,864,091 คน

ในส่วนของรัสเซียที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8,926 รายนั้น นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศน้อยกว่า 9,000 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 91 ราย ลดลงจากวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตสูงสุดที่ 119 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 2,722 ราย โดยรัสเซียเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว ประกาศให้เลิกฟุตบอลแข่งขันกันอีกครั้งปลายเดือนมิถุนายนนี้ แต่รัสเซียเองถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องอัตราผู้เสียชีวิตที่น้อยมาก ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัสเซียก็ออกมาชี้แจงว่าหนึ่งเหตุผลก็คือยอดผู้เสียชีวิตที่เกิดจากไวรัสโดยตรงเท่านั้นที่ถูกรับนับเป็นเสียชีวิตจากโควิด-19

### ปท.ในยุโรปทยอยคลายล็อก

อิตาลีและสเปน เริ่มคืนสัปดาห์ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมอีก ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ในอิตาลีรวมถึงร้านอาหาร บาร์ ร้านตัดผมและร้านค้าปลีก กลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป ส่วนสถานออกก่าลังกาย ระบายน้ำ และโรงพยาบาลตอร์จะเริ่มเปิดในวันที่ 25 พฤษภาคม ส่วนสเปนผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในพื้นที่นอกกรุงมาดริดและนครบาร์เซโลนา ให้ประชาชนรวมตัวกันมากถึง 10 คน นอกเหนือจากการอนุญาตให้บาร์และร้านอาหารที่มีที่นั่งนอกร้านกลับมาเปิดบริการ โดยอิตาลีมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ลดลงต่ำสุดนับจากที่ปิดประเทศมานานกว่า 2 เดือน โดยใน 24 ชั่วโมง อิตาลีมีผู้เสียชีวิตเพียง 145 ราย เทียบกับวันที่ 27 มีนาคม ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในวันเดียวกันว่า 900 ราย ส่วนสเปน มีผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 100 ราย เป็นครั้งแรก นับจากการล็อกดาวน์ประเทศเช่นกัน แต่ทางการสเปนเตือนยังวางใจไม่ได้ ที่อังกฤษมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก

170 ราย ต่ำที่ต่ำสุดนับจากเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ส่วนเบลเยียมอนุญาตให้โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมกลับมาเปิดเรียนได้ เช่นเดียวกับโปรตุเกส กรีซ เดนมาร์ก และไอร์แลนด์ ที่คลายมาตรการล็อกดาวน์ลงแล้วเช่นกัน

### เชียงใหม่พบติดเชื้อรอบเดือนครึ่ง

หน่วยงานสาธารณสุขของจีนประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เพิ่มขึ้นอีก 7 คน สูงกว่าวันก่อนที่พบ 5 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 2 คน พบที่มณฑลชี่หนิง ที่มีการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองบางส่วนหลังพบการแพร่ระบาดใหม่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่เมืองจี้หลินเพิ่มขึ้นเป็น 33 คน นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ขณะที่อีกรายพบติดเชื้อในท้องถิ่นที่นครเซียงไฮ้ เป็นการพบครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 4 คนเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปยังประเทศพบที่พื้นที่เขตมองโกเลียใน

ขณะที่เมืองอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ย์ ต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีน ได้เร่งตรวจหาเชื้อ 11 ล้านคนต่อไป ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนเร่งตรวจสอบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นสองเท่าหรือวันละกว่า 2.2 แสนคน โดยดำเนินการบนพื้นฐานของความสมัครใจ ส่วนที่เคอร์ฟิวหาเชื้อมาก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องใหม่ ล่าสุดจีนมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในลำดับที่ 13 ของโลกที่ 82,954 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 4,634 ราย

### โควิดทำทศ.ญี่ปุ่นถดถอยหนัก

รอยเตอร์รายงานว่า ทางการญี่ปุ่นเผยแพร่ตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาสแรกออกมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเต็มตัว หลังจากจีดีพีติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมาส โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวลงถึง 0.9 เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา หดตัวลงมากถึง 1.9 เปอร์เซ็นต์ อันเนื่องจากการขึ้นภาษีและต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นรุนแรง แต่การหดตัวของจีดีพีญี่ปุ่นในไตรมาสแรกนี้ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากญี่ปุ่นยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากนักในช่วงดังกล่าว แต่หลายคนคาดว่า จีดีพีจะหดตัวรุนแรงลงไปอีกในช่วงไตรมาสที่ 2 หลังจากเกิดการแพร่ระบาดในโตเกียว จนทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ เพ็งจะยกเลิกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้น โตเกียวและโอซากา ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

นายนาโอยะ โอิชิดูโมะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ซูมิทริสต์ คาดว่าในไตรมาส 2 จีดีพีญี่ปุ่นจะหดตัวลงไปอีกถึง 10.2 เปอร์เซ็นต์ สู่ระดับร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2008 ในขณะที่นายโยชิชิ ชิเนเกะ หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันไดอิจิ โลฟ รีเสิร์ช คาดว่าไตรมาส 2 จีดีพีญี่ปุ่นจะทรุดลงไปอีกโดยจะติดลบระหว่าง 6-7 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสแรกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลง 90 เปอร์เซ็นต์



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ไตรมาส 2 ตก.มะกันทรุด 20-30%

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลาง (เฟด) ของสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์รายการ ซีบีซีทีวี ของซีบีเอส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยอมรับว่า สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตหนักหน่วงที่สุดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังไม่สาหัสเท่ากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อทศวรรษ 1930 เพราะเศรษฐกิจโลกก่อนเผชิญวิกฤตครั้งนี้อยู่ในสภาพแข็งแกร่ง ระบบธนาคารก็แข็งแกร่งขึ้นมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ผ่านมา

นายพาวเวลล์ยอมรับว่า ในสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งงานกว่า 30 ล้านตำแหน่งถูกทำลายไปเพราะการแพร่ระบาด ธุรกิจได้รับผลกระทบเสียหายไปทั่วประเทศ เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนี้จะเลวร้ายอย่างยิ่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงมหาศาลควบคู่ไปกับการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสูงมาก เศรษฐกิจอาจติดลบมากถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ในช่วงดังกล่าว อัตราว่างงานอาจขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 20-25 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อว่าภาวะว่างลงดังกล่าวนี้จะสั้นกว่าสถานการณ์ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ

ประธานเฟดเชื่อว่า วิกฤตครั้งนี้ก็วิกฤตการณ์ในทศวรรษ 1930 มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน และยังมี ความต่างที่สำคัญอื่นๆ อีก อาทิ อัตราดอกเบี้ยในเวลา นี้ไม่ได้อยู่ในระดับสูงเหมือนในเวลานั้น แต่ถูกลดลงมากเกือบเป็นศูนย์ และมีการเตรียมพร้อมรับและค้นหาแนวทางใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อีกครั้ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่สามของปีนี้ แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ และการกลับคืนสู่ภาวะปกติเต็มที่ อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ดังนั้นการฟื้นตัวจึงอาจยืดเยื้อออกไปจนถึงในราวปลายปี 2021 ก็ เป็นได้ ไม่มีใครคาดการณ์ได้จริงๆ

ประธานเฟดยังยืนยันด้วยว่า พร้อมดำเนินมาตรการอื่น ๆ ต่อไปอีกเพื่อรองรับการฟื้นตัว แต่เตือนว่ารัฐบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณออกมาเพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและธุรกิจให้เพียงพอ เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ ถ้าปล่อยให้คนไม่มีงานทำเป็นเวลานาน ๆ และปล่อยให้ธุรกิจล้มไปโดยไม่จำเป็นหลายระลอก จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ การฟื้นตัวก็จะช้าตามไปด้วย

## หุ้นตก-เงินรูปีอินเดียนร่วงหนัก

นายอาทิตย์ มิสรา รองประธานฝ่ายวิจัยของ บริษัทเรลลิแอนด์ โบริง ในเมืองมุมไบของอินเดียเปิดเผยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ว่า ค่าเงินรูปีของอินเดีย อ่อนค่าลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 75.9375 รูปีต่อดอลลาร์ เป็นการอ่อนค่าลง 3 วันติดต่อกัน มากที่สุดในบรรดาสกุลเงินของประเทศ เศรษฐกิจใหม่ในเอเชียทั้งหลาย

เวลาเดียวกัน ดัชนีหุ้น เอสแอนด์พี บีเอสอี เซนเซกซ์ ของตลาดมุมไบ ร่วงลงมากถึง 2.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 13.24 น.ตามเวลาที่ท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากบรรดานักลงทุนไม่พอใจต่อชุดความช่วยเหลือของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับ ความเสียหายอย่างหนักจากโควิด-19

โกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจชื่อดัง เผยแพร่ รายงานคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของอินเดียออกมาในวันนี้ เชื่อว่า เศรษฐกิจของอินเดียในช่วง 3 เดือนดังกล่าวจะติดลบมากถึง 45 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ สูงกว่าที่โกลด์แมนฯ เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ -20 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากการประกาศ ล็อกดาวน์ ซึ่งถูกขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้